

# การจัดงาน CG-CSR & RM DAY 2018

องค์การคลังสินค้า ได้จัดงาน CG-CSR & RM DAY 2018 ซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้านการควบคุมภายใน (Internal Control) และด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์การคลังสินค้าที่ได้ดำเนินกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก(พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานกรรมการ อคส. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Zero Corruption” และคุณฉันทนา สืบสิน นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อคส.” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี



ป้ายหน้างาน CG-CSR & RM DAY 2018



บอร์ดแสดงผลงานด้านต่างๆ ในปี 2561

## โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน”



# กิจกรรม CG&CSR ของ อคส. ประจำปี ๒๕๖๑

## กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

**กิจกรรม CSR องค์การคลังสินค้า**  
 กิจกรรม CSR องค์การคลังสินค้า จัดอาสา อคส. ร่วมกันจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้บริการประชาชนที่เดินทางไปเคารพพระบรมศพฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

**องค์การคลังสินค้า**  
 องค์การคลังสินค้าส่งมอบสนามกีฬาและอุปกรณ์การเล่นกีฬาปดอง ให้กับโรงเรียนวัดบุคคโล สำนักงานเขตอนุบุรี / กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับคลังสินค้าของ อคส. เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

**องค์การคลังสินค้า**  
 องค์การคลังสินค้าร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สวนป่าคลองตระเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

**องค์การคลังสินค้า**  
 องค์การคลังสินค้าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสนามบินน้ำ โดยร่วมกันทำความสะอาด ตั้งแต่สำนักงาน ป.ป.ช. จนถึงสะพานพระนั่งเกล้า รวมระยะทาง 4.6 กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

**องค์การคลังสินค้า**  
 องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรม CSR โดยจัดทำเสื้อยืดและน้ำดื่มส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พื้นที่ ต.โล้ว อ.สิงขร จ.กาญจนบุรี

## กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

**องค์การคลังสินค้า**  
 รองประธานกรรมการ อคส. เชิญประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการคืนหลักประกันสัญญา (L/G) ให้ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ อคส. เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การคลังสินค้า

**องค์การคลังสินค้า**  
 ประชุมกรรมการ อคส. เป็นประธานในการประชุมหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายค่าจ้างให้ผู้ประกอบการในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**องค์การคลังสินค้า**  
 ผู้อำนวยการ อคส. เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับบทบาทและการกิจใหม่ โดย อคส. ขุนโยบายหลักธรรมาภิบาล บริหารงาน-เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

**องค์การคลังสินค้า**  
 องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรม “พิธีกรรมะสร้างสุข สู่การทำงานที่สร้างสรรค์” โดยเชิญพระมหาสมปอง ดาสปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดังบรรยายธรรมะให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้และหลักธรรมะที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**องค์การคลังสินค้า**  
 องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรม PWO Zero Corruption ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมกับเดินขบวนแห่ประกาศเจตนารมณ์ “อคส. ตันรู สุโกจ” พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลทูตต่อต้านการทุจริต (Mr.Miss Zero Corruption) และรางวัลพนักงานดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

บอร์ดแสดงผลการดำเนินงานด้าน CG และด้าน CSR ประจำปี 2561

# การจัดงาน CG-CSR & RM DAY 2018

ภายหลังจบการอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2561” ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team Building) โดยการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อคส. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานควบคู่กับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคตอย่างยั่งยืน



กิจกรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม  
สร้างความสามัคคี (Team Building)

บอร์ดแสดงผลงานด้าน CG&CSR ปี 2561